

รายละเอียดผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2557
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
1	นายพลาดร สำเนียงแจ่ม	วิจัยในชั้นเรียน เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขา งานยานยนต์ ปีการศึกษา 2557
2	นายพิมล นุชถนอม	วิจัยในชั้นเรียน การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียน ปวช.2 โดยใช้แบบสอบถาม กลุ่ม 1
3	นายศรีธโรจน์ ชวดชุม	วิจัยในชั้นเรียน การแก้ไขปัญหาทักษะ ขาดความแม่นยำในการมองนัดและโบลต์กับการเลือกใช้ประแจ ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.1 สาขา งานยานยนต์
4	นายบรรพต สังกน้อย	การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สาขา งานยานยนต์คณิตศาสตร์ ยานยนต์ชั้นปวช.1
5	นายวิทยา นุ้ยรัมย์	การแก้ปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช. 2 กลุ่ม ซอ.2 ไม่สามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ มอสเฟต(Mosfet) วิชาเครื่องเสียง โดยการวิธีการเรียนแบบเพื่อน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
6	นายสมชาย วาวแว	การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร รหัสวิชา 2105-2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
7	นางสาวเสาวรส ประสานนาม	เจตคติที่มีต่อวิจัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.1แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
8	ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวคนธ์ ไจทน	วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้น ปวช.1 วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
9	นายบัญชา ใจชื่อ	วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจชั้น ปวช.2 สาขา งานไฟฟ้ากำลังโดยการเรียนแบบร่วมมือ (เทคนิคการสอบแบบ Jigsaw)
10	นายศราวุธ นาคยรรยงค์	การปรับพฤติกรรมที่ไม่สนใจเรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารชั้น ปวช.1
11	นายประสงค์ พูลเพิ่มพันธ์	การแก้ไขปัญหาผู้เรียนชั้น ปวช.1 ไม่สามารถใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าได้ วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าโดยการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
12	นายจามิกร ขอบจวนเดี่ยว	การพัฒนาการเรียนรู้อันตรายวงจรไฟฟ้าโดยใช้ชุดฝึกวงจรไฟฟ้าวิชา วงจรไฟฟ้า กระแสตรง ปีการศึกษา 1/2557
13	นายจักรพงษ์ ทองอร่าม	การแก้ไขปัญหาทักษะขาดความรับผิดชอบในการนำเครื่องมือช่างไฟฟ้ามาเรียน ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารระโรงงาน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
14	นางอำพร ฮอลแลนด์	การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการส่งงาน
15	นางทิพวัลย์ สงวนวงษ์	วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ(โปรแกรม Word) เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสาร ดนใช้สื่อประกอบการฝึก
16	นางสาวทัศนีย์ ชูจันทร์ภรณ์	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักศึกษา ระดับชั้นปวช. 1/1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
17	นางสาวสาวิตรี ยิ้มอยู่	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ การปฏิบัติตามระเบียบและการดูแลรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นปวช.2
18	นางสาวสุรีพร สดวกดี	ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
19	นางสาวกัญญาณี หุ่นโสภา	ความพึงพอใจในการเรียน วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำกรณีนักศึกษาเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.2/1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
20	นางสาวอรอนงค์ จิระกุล	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในชั้นเรียน ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขางานการบัญชี วิชา การบัญชีเบื้องต้น 1
21	นางลภัสสรดา ตุ่มนิลการ	วิจัยในชั้นเรียน เรื่องเจตคติที่มีต่อวิจัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขางานการบัญชี
22	นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยสุพรรณ	การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการขายเบื้องต้น
23	นางสาวจรรยา จันทร์โอกุล	วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการสีกาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักเรียนชั้น ปวช.1/2สาขางานบัญชี วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน
24	นางเยาวภา นิลดี	ศึกษาเทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และ ความพึงพอใจในการเรียน รายวิชา ขนมหไทย ม.3 โรงเรียนวัดบางบอน
25	นางสาวธนิศา ทองใบใหญ่	การใช้บทเรียนโปรแกรมพัฒนาทักษะการเขียนคำ ของนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขา งานอิเล็กทรอนิกส์ วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน
26	นางสาวสุรีย์ ตันกลีกิจ	วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาของนักเรียนระดับ ปวช.1สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และช่างยนต์ ปีการศึกษา 1/2557
27	นางสาวปิ่นเสถียร ดาสาลี	วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนในการแก้โจทย์ ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1401 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
28	นายมณฑล ปรางศร	วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้น วิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
29	นางสาวสุนิสา จินกระจัน	การส่งเสริมเจตคติในการส่งงาน วิชาหน้าที่พลเมือง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2
30	นายนพดล ขุนวังษ์	การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นรหัส วิชา 2100-1005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
รวมจำนวนผลงานวิจัย		30

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง